

Liên Mạc, ngày tháng 10 năm 2023

Số: /BC- BCĐ

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT
trên địa bàn xã Liên Mạc

Thực hiện công văn số 54/CV-BCĐ ngày 14/9/2023 của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Thanh Hà về việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/HU của BTV Huyện ủy Thanh Hà;

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT xã Liên Mạc báo cáo kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Trong những năm qua Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện các chủ trương chính sách của nhà nước về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ đó nâng cao tầm quan trọng của BHXH, BHYT đến với người dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Chỉ đạo công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về lợi ích ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT để mọi người dân nắm được và thực hiện.

Địa phương giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cụ thể cho từng thôn để căn cứ phân đầu thực hiện hàng tháng, thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT phấn đấu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT theo quy định.

Năm 2023 UBND xã, các ban ngành, đoàn thể đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong phối hợp triển khai thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đã đạt được kết quả.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, căn cứ vào các văn bản, hướng dẫn của các cấp, ngành; Đảng ủy xã Liên Mạc đã chỉ đạo UBND xã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH-BHYT trên địa bàn xã. Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH-BHYT do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, Phó CT UBND xã làm phó ban, thành viên là các ngành, đoàn thể và trưởng các thôn; Ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo. Tháng 3/2023 do có sự thay đổi nhân sự, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã kiện toàn và ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của Ủy ban nhân dân xã Liên Mạc về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Liên Mạc và

ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Liên Mạc.

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Xác định được tầm quan trọng của các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT xã Liên Mạc luôn ý thức thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, công tác liên quan đến chính sách BHXH, BHYT như:

Phối hợp với cơ quan BHXH và các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức tuyên truyền, đổi mới hình thức, nội dung truyền thông, tuyên truyền dưới nhiều hình thức tới tất cả các nhóm đối tượng để mọi người dân nắm vững các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.

Đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh có thẻ BHYT tại trạm y tế xã. Sử dụng có hiệu quả kinh phí khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia thụ hưởng BHYT; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Đẩy mạnh công tác phối hợp trong việc cập nhật dữ liệu thẻ BHYT, đồng bộ dữ liệu BHYT của các đối tượng nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, người có công.... và toàn thể nhân dân với dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đẩy mạnh công tác phối hợp trong việc liên thông thủ tục khai sinh – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em...

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Công chức Lao động – TB&XH với đại lý thu và cơ quan BHXH trong việc lập, quản lý, theo dõi danh sách các nhóm đối tượng được hỗ trợ đóng BHXH, BHYT theo quy định...

Các nhân viên đại lý thu chủ trì, tham mưu Ban Chỉ đạo rà soát, lập danh sách người chưa tham gia BHXH, BHYT, xây dựng kế hoạch phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn, đã tổ chức 5 buổi tuyên truyền tại 5 thôn và 3 hội nghị cấp xã đề ra các giải pháp tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hoàn thành chỉ tiêu giao hàng năm.

Tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 20/09/2023 số người tham gia BHYT tăng mới là 120 trường hợp theo hộ gia đình; BHYT tái tục là 1975 trường hợp; bảo hiểm y tế hộ trung bình là 105 trường hợp; BHYT đối với người cao tuổi là 45; BHXH tự 75 trường hợp.

Các nhân viên đại lý thu tích cực đến gia đình gặp gỡ trực tiếp người dân để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT.

Các nhân viên đại lý thu phát huy vai trò chủ động, nắm rõ hạn thẻ BHYT của từng đối tượng để nhắc nhân dân tham gia tái tục và tích cực tuyên truyền, vận động

những đối tượng tham gia mới BHXH, BHYT. Thực hiện thu tiền BHXH, BHYT trả biên lai cho người dân đầy đủ, minh bạch, rõ ràng. Hướng dẫn nhân dân làm thủ tục thoái thu tiền BHXH, BHYT theo quy định.

Phối hợp với CCLĐ-TB&XH và BHXH để thu và hỗ trợ nhân dân tham gia BHXH, BHYT đúng chế độ, đúng theo từng đối tượng để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân.

MTTTQ xã tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT của các tổ chức, cá nhân; kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết những vướng mắc hoặc các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT trên địa bàn xã

Công tác quản lý, theo dõi, tổng hợp báo cáo các đối tượng thuộc diện hỗ trợ tham gia BHXH, BHYT luôn được cập nhật sát sao, kịp thời.

Tổng hợp, báo cáo số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong toàn xã trước ngày mùng 5 tháng đầu quý sau để báo cáo BCD cấp huyện (qua BHXH huyện).

3. Những khó khăn, tồn tại và hạn chế

**** Thuận lợi.***

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể.

Chính sách BHXH, BHYT rõ ràng, có lợi cho người dân. Nhận thức của người dân về BHXH, BHYT được nâng cao nên thuận lợi cho công tác phát triển số lượng người tham gia BHXH, BHYT.

Nhân viên đại lý thu rất nhiệt tình, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT.

**** Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân***

Nhiều người dân vẫn chưa mặn mà tham gia BHXH tự nguyện; chưa có thói quen tham gia BHXH tự nguyện khi trẻ đẻ về già được hưởng lương hưu, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu là lao động tự do, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp... thường có thu nhập thấp và không ổn định.

Thậm chí, nhiều người chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH tự nguyện, có sự nhầm lẫn giữa BHXH tự nguyện và các loại hình bảo hiểm thương mại khác. Bên cạnh đó BHXH tự nguyện là một chính sách an sinh xã hội dài hạn, tỷ lệ hưởng thụ thấp (phải tham gia đủ 20 năm mới được hưởng lương hưu) nên trong nhiều năm qua, các đại lý thu mới chỉ tập trung vào lĩnh vực Bảo hiểm y tế, đây cũng là nguyên nhân khiến người lao động còn e dè chưa dám tham gia BHXH tự nguyện.

Thu nhập của người dân còn thấp, kinh tế còn khó khăn dẫn đến tỉ lệ tham gia BHXH còn hạn chế.

Một bộ phận lớn người dân chưa nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của BHXH tự nguyện.

4. Kiến nghị, đề xuất

Tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế theo hộ gia đình đến toàn thể cán bộ và nhân dân. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, công chức viên chức và người lao động phát huy tính tiên phong gương mẫu trong việc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và BHYT cho người thân trong gia đình, từ đó lan tỏa đến mọi người dân.

Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã, tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn xã, phân đầu hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các Tổ chức dịch vụ thu hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo quy định, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo kế hoạch giao hàng năm, phát huy vai trò của các thôn trong việc phối hợp với BHXH huyện và các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đạt hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn xã Liên Mạc. Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT xã Liên Mạc báo cáo BCD thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Thanh Hà nắm được và cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- BCD thực hiện CS BHXH, BHYT huyện;
- TT Đảng ủy – TT HĐND xã;
- BCD thực hiện CS BHXH, BHYT xã;
- Lưu: VP.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ
Phạm Văn Cảnh**